



MOTOROLA DS4208

เครื่องสแกนภาพ 2D แบบมือถือออกแบบประสังคม

บาร์โค้ด 2D — คลื่นแห่งอนาคตอยู่ที่นี้แล้ว
บาร์โค้ด 2D ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการงานคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการติดตามและตรวจสอบสำหรับสินค้าประเภทอาหาร ยา และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มกับเงินที่ลงทุน และตรวจจับข้อมูลประเภทใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยรวม นอกจากนี้ ทั้งผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตในธุรกิจประเภทเดียวกัน จะต้องปรับใช้บาร์โค้ด 2D มาตรฐานใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชนทั้งระบบ แต่โดยทั่วไป เครื่องสแกนภาพ 2D มักขาดคุณสมบัติด้านความเร็วและความแม่นยำ ซึ่งมีอยู่ในเครื่องสแกนเลเซอร์ 1D แล้วคุณก็จะปรับใช้ระบบการจับภาพ 2D อย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตของธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจของคุณให้ยั่งยืนสืบต่อไป ด้วยระบบการจับภาพ 2D ราคาขอมเยา แต่เปี่ยมประสิทธิภาพ

DS4208 ของ Motorola ให้ความเร็วในการสแกนบาร์โค้ดทั้ง 1D และ 2D เช่นเดียวกับเครื่องสแกนเลเซอร์ ซึ่งช่วยให้คุณนำระบบบาร์โค้ด 2D มาใช้งานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพการสแกนแต่อย่างใด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาวางบาร์โค้ดให้ตรงกับเครื่องสแกนหรือหยุดในระหว่างการสแกน และเนื่องจากคุณสามารถตรวจจับบาร์โค้ดที่พิมพ์บนป้ายกระดาษหรือที่แสดงอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณถือได้ ผู้ค้าปลีกจึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ดาวน์โหลดคู่มือบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัตรสมาชิกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ ได้ อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ความเร็วในการสแกนระดับขั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับบาร์โค้ดทุกประเภท การสแกนแบบเล็งแล้วยิงครั้งเดียวที่ใช้งานได้ง่าย แม้ว่าบาร์โค้ดจะเกิดการขูดหรือมีคุณภาพการพิมพ์ต่ำ และการออกแบบที่ทนทานและมีความเชื่อถือได้สูงเพื่อการใช้งานตลอดวันและทุกวัน ทั้งหมดนี้ในราคาที่ขอมเยา

พัฒนาการบริการลูกค้าและรายได้สู่ระดับใหม่ด้วยการสนับสนุนบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เนื่องจาก DS4208 สามารถสแกนบาร์โค้ดบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ จึงเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้านับล้านๆ คนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดการกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ให้เข้ามาหาคุณ ผู้ค้าปลีกสามารถสแกนคู่มือบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัตรสมาชิกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัตรของขวัญบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ ได้ ร้านอาหารจานด่วนสามารถรับคูปองบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ที่จุดชำระเงิน คู่มือบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบตามสถานที่จะทำให้ผู้ค้าปลีกและร้านอาหารสามารถจูงใจให้ลูกค้าเข้าร้านได้โดยการออกคูปองส่วนลดให้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า โรงแรมอาจยินยอมให้ผู้ที่เข้าพักใช้บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการขจัดความจำเป็นในการถือบัตรได้ และหากโรงพยาบาลนอร์ สวันสนุก และสนามกีฬาสามารถสแกนบัตรผ่านบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับบัตรกระดาษ ธุรกิจเหล่านี้จึงสามารถนำเสนอทางเลือกใหม่ที่แสนสะดวก หรือก็คือ การออกบัตรแบบไม่ใช้กระดาษให้แก่ลูกค้าได้

ลงทุนอย่างชาญฉลาดพร้อมต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ต่ำ

DS4208 เป็นอุปกรณ์ที่คงทน และผ่านการทดสอบด้านความทนทานจากเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว DS4208 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น แม้ภายหลังจากโดนความร้อน ความเย็น ฝุ่นละออง การทำเครื่องตีหมกใส และการหล่นกระแทกติดต่อกัน 2,000 ครั้งก็ตาม นอกจากนี้ ด้วยโปรแกรมการสนับสนุนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา คือ บริการตั้งแต่เริ่มต้น การบริการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับอุปกรณ์สำรองสำหรับใช้แทนในวันทำการถัดไป โดยไม่มีภาระตาม

คุณสมบัติ

สแกนบาร์โค้ด 1D, 2D และ PDF417 บนกระดาษ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหน้าจอคอมพิวเตอร์
สแกนบาร์โค้ดบนสื่อได้ทุกประเภท สนับสนุนเทคโนโลยีที่ลูกค้าของคุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งได้แก่ บาร์โค้ดอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการสแกนแบบรอบทิศทาง

ขจัดความจำเป็นในการวางบาร์โค้ดและเครื่องสแกนให้ตรงกัน

สนับสนุนการเชื่อมต่อทั่วไปทุกรูปแบบ

ใช้งานได้ง่ายกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของคุณ ย้ายไปยังระบบใหม่ได้สะดวกง่ายดาย

การออกแบบที่สมบุกสมบัน: ได้มาตรฐาน IP43 พร้อมทนทานต่อการตกกระแทกพื้นคอนกรีต จากความสูง 6 ฟุต/1.83 ม.

คงทน ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง แม้ภายหลังการทำน้ำหนักใส่เครื่องและหล่นกระแทก

ใช้งานได้กับ 123Scan² และการจัดการเครื่องสแกนจากระยะไกล (Remote Scanner Management, RSM)

ลดเวลาและต้นทุนในการจัดการ ตั้งแต่การตั้งค่าครั้งแรก ไปจนถึงงานจัดการประจำวัน

